

ที่ CS2565/11

22 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง การจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทร่วม
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

- อนุมัติให้บริษัท จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัท ถืออยู่ในบริษัท เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ADCTH”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ที่ประกอบธุรกิจให้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Centre) ในประเทศไทย (“ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น”) รวมทั้งอนุมัติให้บริษัท เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

บริษัท ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นได้สำเร็จลงแล้ว หรือได้รับการยกเว้นอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ทั้งนี้ คาดว่าธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566

1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท

- ผู้ขาย: บริษัท
- ผู้ซื้อ: DW Arrow Pte Limited (“DW Arrow” หรือ “ผู้ซื้อ”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ โดยมีที่อยู่จดทะเบียนเลขที่ 88 มาร์เก็ต สตรีท #43-01 048948 ประเทศสิงคโปร์
- ความสัมพันธ์กับบริษัท: ผู้ซื้อเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1.3 ลักษณะทั่วไปของรายการ และมูลค่ารวมของรายการ

บริษัท จะจำหน่ายหุ้นสามัญที่บริษัท ถืออยู่ทั้งหมดใน ADCTH จำนวน 49,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADCTH ในราคาซื้อขายหุ้นละไม่เกิน 130 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 63,700,000 บาท โดยราคาซื้อขายดังกล่าวได้ถูกกำหนดบนพื้นฐานของการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อขาย

ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนโดยขึ้นอยู่กับจำนวนหนี้สินสุทธิและเงินทุนหมุนเวียนที่คงเหลือตามจริงของ ADCTH ณ วันที่ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นเสร็จสิ้นลง ADCTH จะสิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทร่วมของ บริษัทฯ

อนึ่ง ยังมีหนี้เงินกู้ยืมที่ ADCTH ยังคงค้างชำระต่อบริษัทฯ ตามสัญญาเงินกู้จากผู้ถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท รวมทั้งดอกเบี้ยค้างรับ ซึ่งหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวจะถูกชำระคืนให้แก่บริษัทฯ เต็มจำนวนภายใน 30 วัน หลังจากที่ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นเสร็จสิ้น

1.4 ประโยชน์จากการเข้าทำรายการ

การจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดใน ADCTH จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนี้

1. ลดความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของ ADCTH ที่ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงานของ ADCTH ในช่วงที่ผ่านมาได้ถูกนำมารวมกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงบการเงินรวม
2. ลดความเสี่ยงจากภาระผูกพันของบริษัทฯ ที่อาจจะต้องให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ ADCTH ในอนาคต เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมในกรณีที่ ADCTH อาจจะมีจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
3. เนื่องจากธุรกิจให้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Centre) ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ การจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดใน ADCTH จะทำให้บริษัทฯ สามารถมุ่งเน้นไปที่การบริหารธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้มากขึ้น
4. บริษัทฯ สามารถนำเงินสดที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นไปลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพและการเติบโต รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ สามารถนำเงินสดที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นมาใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ

1.5 เงื่อนไขก่อนการเข้าทำรายการ

ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ 1) การดำเนินการจำหน่ายไปซึ่งการถือหุ้นบางส่วนของ TIME dotCom Berhad (“TIME”) ใน AIMS Data Centre Holding Sdn Bhd (“AIMS Malaysia”) ประเทศมาเลเซีย เสร็จสิ้นลง ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้^(*) 2) การรับประกันของบริษัทฯ เป็นความจริงและถูกต้อง และ 3) ไม่มีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของ ADCTH เกิดขึ้น

หมายเหตุ ^(*) TIME ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ถือหุ้นของ AIMS Malaysia และ ADCTH โดย TIME ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน AIMS Malaysia และร้อยละ 51 (นับทั้งทางตรงและทางอ้อม) ใน ADCTH TIME ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายไปซึ่งการถือหุ้นบางส่วนใน AIMS Malaysia กับ DW Arrow โดยในการเข้าทำลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว TIME ได้ตกลงที่จะจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญที่ TIME ถืออยู่ใน ADCTH จำนวน 210,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADCTH ให้กับ DW Arrow ด้วย ทั้งนี้ การเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นใน AIMS Malaysia และ ADCTH ของ TIME ดังกล่าว ได้เกิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น

1.6 ขนาดของรายการ

ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.08 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา จึงทำให้ขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.08 ซึ่งถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น การรายงานสารสนเทศในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป แต่เป็นการรายงานการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นผลให้บริษัทนั้น สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทร่วมของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทย่อยนั้น

2. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขของกฎหมายในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น ซึ่งรวมถึง (ก) การติดต่อ ประสานงาน และเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น (ข) การกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว (ค) การลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ง) การส่งมอบเอกสารและหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (จ) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น รวมทั้งการติดต่อ การยื่นคำขออนุญาต และการขอผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และ (ฉ) ดำเนินการอื่นใดตามความจำเป็นและสมควรเพื่อให้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสำเร็จลุล่วง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชื่อ -

(นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-101-1111 ต่อ 36010